



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. ๐ ๒๒๒๔-๐๔๔๖ หรือ โทร. ๑๑๘๗ โทรสาร ๐ ๒๒๒๔-๗๓๓๐)

ที่ กท.๑๓๐๕/ ๖๐๙๔

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาล
เอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม)

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

สำนักการคลังขอแจ้งการดำเนินการขยายการให้บริการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
ตามโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
(DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัว
ของผู้มีสิทธิ ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด แต่ต้องรอคิวเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของทางราชการเป็นระยะเวลานาน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ
ในสถานพยาบาลเอกชน และได้รับการรักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานตามหลักทางการแพทย์อย่างเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรมบัญชีกลาง

สำนักการคลังขอเรียนว่าขณะนี้ มีสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า
(เพิ่มเติม) ๔ แห่ง คือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลบางไผ่ โรงพยาบาลพญาไท ๓ และโรงพยาบาล
บางปะกอก ๙ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยให้ดำเนินการในระบบเบิกจ่ายตรงได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สำหรับกรณีที่มีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาล กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามบัญชีรายการโรคและการรักษาพยาบาลที่ผู้มีสิทธิสามารถขอใช้สิทธิเบิก
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวจากทางราชการ และอาจมีส่วนเกินที่จ่ายเพิ่ม เช่น ค่าห้อง
ค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รายการและอัตราค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลเอกชน
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้สามารถเรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน
ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๕)
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิของกรุงเทพมหานครทราบต่อไป

๑

(นายปิยะ ทุดคลัง)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง